

Hiệu quả điều trị FO tại nhà



Cán bộ, nhân viên trạm y tế làm thủ tục chuyển FO đến khu thu dung, điều trị của thành phố.

Từ trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Thái Bình đã chuyển hướng điều trị FO tại các cơ sở y tế tập trung sang điều trị tại nhà nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19. Với những chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, việc điều trị FO tại nhà từng bước được triển khai hiệu quả.

Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo các xã, phường huy động tối đa nhân lực, vật lực, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp kiểm soát dịch. Chỉ đạo thành lập 19 trạm y tế lưu động, tổ chức quản lý, cách ly, điều trị cho bệnh nhân, không để ai mắc Covid-19 không được quản lý, chăm sóc, hỗ trợ điều trị; không để xảy ra tình trạng bệnh nhân nhẹ chuyển thành nặng, từ nặng dẫn đến tử vong. Đồng thời, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình, các giải pháp phòng, chống dịch; tăng cường hướng dẫn để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ngay sau khi được thành lập, trạm y tế lưu động các xã, phường phát huy hiệu quả, hàng ngày tiếp nhận thông tin phản ánh của các trường hợp FO và hướng dẫn FO điều trị tại nhà 24/24

giờ. Bên cạnh đó, tổ Covid-19 cộng đồng và các lực lượng hỗ trợ khác kịp thời giải quyết các thủ tục giấy tờ, sẵn sàng đi chợ mua lương thực, thực phẩm cho các FO nếu cần. Nhiều địa phương đã cấp thuốc điều trị cho các trường hợp FO và thuốc cloramin B để các trường hợp FO khử khuẩn tại gia đình. Trạm Y tế phường Trần Lâm là một trong những đơn vị đầu tiên của thành phố áp dụng mô hình điểm điều trị FO tại nhà. Với đặc thù địa bàn rộng, đông dân cư, con em đi làm xa về quê dịp tết đông nên sau những ngày tết tỷ lệ người dân mắc Covid-19 tăng cao với trên 4.000 FO. Mỗi ngày Trạm Y tế phường tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại tư vấn sức khỏe, hướng dẫn điều trị FO tại nhà. Khối lượng công việc quá tải, các y bác sĩ cũng lần lượt mắc Covid-19 nhưng không vì thế mà họ quên nhiệm vụ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Trạm Y tế phường cho biết: Từ khi có dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trạm phải đảm nhận khối lượng công việc gấp 2 - 3 lần. Đặc biệt, từ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, tất cả mọi nhân viên đều phải căng mình hỗ trợ người mắc Covid-19. Chị Nguyễn Thị Huệ, tổ 1, phường Trần Lâm chia sẻ: Tôi đã tiêm đủ 3 mũi vắc-xin nên khi mắc Covid-19 hầu như không phải dùng thuốc gì. Tôi đã chủ động ra Trạm Y tế phường khai báo và thực hiện đúng các khuyến cáo của cán bộ y tế. Sau 1 tuần tôi test nhanh và làm các thủ tục hoàn thành cách ly tại nhà. Thủ tục nhanh gọn và thuận tiện cho người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng dịch cũng như điều trị FO tại nhà, thành phố đã hạn chế đáng kể tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Về cơ bản, mọi FO đều được quản lý, quan tâm, nằm trong vòng kiểm soát và yên tâm điều trị tại nhà, bảo đảm cuộc sống bình thường. Ngoài dịch vụ massage, xông hơi, karaoke, điểm cung cấp dịch vụ trò

chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng tạm dừng hoạt động thì các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường. Các trường học trên địa bàn từng bước cho các khối lớp đi học trực tiếp trở lại. Để thực hiện mục tiêu kiểm soát tình hình dịch Covid-19, thành phố tiếp tục chú trọng việc điều trị FO tại nhà. Thực hiện tốt mục tiêu: Chính quyền địa phương luôn sát dân, không bỏ rơi bất kỳ ai. Tuyên truyền các gia đình, người mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 không hoảng hốt, lo lắng, chủ động liên hệ với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để được hướng dẫn sàng lọc và chăm sóc, điều trị, hỗ trợ làm các thủ tục, giấy tờ liên quan. Đẩy mạnh tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19; chỉ đạo các xã, phường thành lập tổ công tác tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ, kịp thời. Tập trung công tác an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ các gia đình có FO điều trị tại nhà hoàn cảnh khó khăn để yên tâm điều trị.

MINH NGUYỆT



Những trường hợp FO nặng được xe cấp cứu vận chuyển về khu thu dung, điều trị của thành phố.

Phấn đấu giảm 5 - 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm thường gặp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm soát bệnh tật tỉnh và kế hoạch dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh năm 2022.

Năm 2022, mục tiêu chung của kế hoạch hoạt động kiểm soát bệnh tật tỉnh là nâng cao năng lực hệ thống, giảm 5 - 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm thường gặp so với trung bình hàng năm (giai đoạn 2016 - 2020); khống chế kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 bùng phát lớn, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng, nâng cao chất lượng hoạt động tiêm chủng và bảo đảm an toàn tiêm chủng; tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm; vệ sinh môi trường, y tế trường học; chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em...

Để thực hiện mục tiêu trên, nhiều hoạt động trọng tâm sẽ được tổ chức như: thường xuyên giám sát, phát hiện, xử lý dịch bệnh; củng cố các điểm tiêm, nâng cao chất lượng hoạt động tiêm chủng và bảo đảm an toàn tiêm chủng; tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm; vệ sinh môi trường, y tế trường học; chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em...

Về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai kế hoạch dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh năm 2022 với các hoạt động chính như: can thiệp giảm tác hại; tư vấn, hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc HIV tại cơ sở y tế và các đồng chí công tác đối tượng nguy cơ và phụ nữ mang thai nhằm phát hiện sớm người nhiễm mới để đưa vào điều trị kịp thời.

HOÀNG LANH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trao quà cho 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã trao tiền, đồ dùng học tập cho 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi.

Kinh phí trao cho các cháu được các cấp hội trích từ quỹ hội và vận động xã hội hóa. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 5 xã triển khai chương trình này. Trong đó, hội LHPN các xã Thăng Long, Đông La, Đông Xuân mỗi xã nhận đỡ đầu 1 cháu, mỗi năm trao 1,2 triệu đồng/cháu cùng nhiều đồ dùng học tập, sữa, bánh kẹo. Riêng xã Trừng Quan trao đỡ dùng học tập trị giá 500.000 đồng/tháng, đỡ đầu trong vòng 1 năm; xã Hồng Bạch nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến năm 2029 đối với cháu Nguyễn Thị Uyên (mồ côi cả bố và mẹ). Bên cạnh đó, nhân các ngày lễ, tết, trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cấp hội cũng trao quà cho các cháu gồm tiền và hiện vật. Thông qua chương trình này, các cấp hội mong muốn chung tay giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi để các em được tiếp tục đến trường.

THU HIỀN

PHỔ BIẾN GIẢI ĐÚC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác CCTP của tỉnh thời gian qua đó là chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên. Trong năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 song các cơ quan tư pháp nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành gắn với công tác CCTP. Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công an các huyện, thành phố, các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Trong năm 2021, đã tiếp nhận, giải quyết 880 tin báo, tố giác tội phạm; điều tra khám phá 707/771 vụ đạt tỷ lệ 91,7%, trọng án đạt 100%; đã triệt phá nhiều ổ nhóm hoạt động lưu manh chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, manh động, liều lĩnh. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo hướng chủ động, sâu sát và toàn diện hơn. Năm 2021, thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 235 kiến nghị, 21 kháng nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm.

Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Công tác cải cách tư pháp (CCTP) thời gian qua được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Văn Bình và đồng phạm về tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Ảnh: TẮT ĐẠT

việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Năm 2021, TAND hai cấp thụ lý 4.483 vụ, việc; đã giải quyết 4.272 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,3%. Chất lượng giải quyết án được nâng lên, tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan thấp hơn năm trước và thấp hơn mức mà Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội quy định. Ngoài ra, TAND hai cấp đã tổ chức được 90 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần CCTP, trong đó có 16 phiên tòa rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến ở cả hai cấp trong tỉnh; công bố 2.899/2.899 bản án, quyết định có hiệu lực

pháp luật trên cổng thông tin điện tử của TAND tạo sự công khai, minh bạch trong các hoạt động của TAND. Đây là một trong những cơ chế hữu hiệu để người dân kiểm tra, giám sát hoạt động của tòa án đồng hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc, vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, đến nay đã kiện toàn đầy đủ đội ngũ hòa giải viên, đối thoại viên gồm 26 đồng chí

hoạt động hiệu quả. Công tác thi hành án đạt được những kết quả toàn diện, một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã cơ bản được giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/7/2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu

quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh giúp cơ quan soạn thảo thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tham gia ý kiến đối với hơn 350 dự thảo văn bản, thẩm định 67 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (tăng 24% so với năm 2020), trong đó có những cơ chế, chính sách quan trọng liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Các ý kiến tham gia, thẩm định của Sở Tư pháp là căn cứ để HĐND, UBND tỉnh xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Sở đã phối hợp xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bổ trợ tư pháp như: luật sư, công chứng, đấu giá tài sản; thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, củng cố, kiện toàn và phát triển đội ngũ giám định tư pháp đủ về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, quản tài viên, thi hành án dân sự, hòa giải thương mại và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác truyền thông về lĩnh vực trợ giúp pháp lý, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Đồng thời, triển khai tốt chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách.

Ngoài ra, các hoạt động kiểm tra, giám sát trong các cơ quan dân cử thời gian qua được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế sai sót và vi phạm pháp luật trong các cơ quan tư pháp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện theo đúng quy định, chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

ĐAO QUYNH

Triệt xóa tụ điểm, bong ke ma túy đặc biệt phức tạp tại thành phố Thái Bình



Lực lượng chức năng thu giữ, kiểm đếm số ma túy phát hiện tại số nhà 25/17, ngõ 30, đường Bùi Sỹ Tiềm, tổ 16, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình).

Hồi 20 giờ 20 phút ngày 17/3, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) và Công an thành phố Thái Bình đấu tranh phá chuyên án 1202T triệt xóa tụ điểm, bong ke đặc biệt phức tạp về ma túy tại tổ 16, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình).

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Ngô Thị Bình, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú tổ 39, phường Bồ Xuyên, chỗ ở tổ 4, phường Hoàng Diệu và số nhà 25/17, ngõ 30, đường Bùi Sỹ Tiềm, tổ 16, phường Tiến Phong có hành vi bán trái phép chất ma túy. Vật chứng quản lý thu của Ngô Thị Bình 86,2586 gam Methamphetamine, 57,5274 gam MDMA, 111,6862 gam heroin, 63,1844 gam Ketamin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Thị Bình tại tổ 4, phường Hoàng Diệu thu 1 điện thoại di động, 1 cân điện tử và 100 túi nilon có mep cài viên màu đỏ và 30 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp số nhà 25/17, ngõ 30, đường Bùi Sỹ Tiềm, tổ 16, phường Tiến Phong, lực lượng chức năng thu 57,0976 gam MDMA, 18,6518 gam Ketamin, 42,2927 gam Methamphetamine, 26,5012 gam heroin cùng 1 cân điện tử, 150 túi nilon trong suốt và 200 triệu đồng. Tại thời điểm khám xét, trong nhà còn có Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú số nhà 02/12, tổ 9, phường Trần Hưng Đạo và Lý Minh Phương, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú số nhà 18/01, ngõ 30, đường Bùi Sỹ Tiềm, tổ 17, phường Tiến Phong là con rể và cháu ruột của Ngô Thị Bình.

Tổng số ma túy được lực lượng chức năng thu giữ có trọng lượng 463,2269 gam ma túy các loại.

Đây là tụ điểm, bong ke ma túy đặc biệt phức tạp do Ngô Thị Bình cầm đầu, lợi dụng trẻ em bán lưu động và bán bong ke qua khe cửa khóa nhiều lớp, lắp đặt camera giám sát, khi phát hiện lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng tiêu hủy tang vật.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.

P.V